

**SÁNG NAY, NGÀY 10/7...**

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh họp nghe phần ảnh kết quả 2 phiên thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, chiều ngày 9/7, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận, làm rõ và thống nhất nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình trước khi trình kỳ họp. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh dự phiên thảo luận tổ. Dự thảo luận tổ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Trong phiên thảo luận tổ, đa số các đại biểu đồng tình với nội dung các báo cáo, tờ trình, đề

án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tỉnh đã chủ động huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, từ đó tạo sự phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

Tuy đã đạt được kết quả tích cực, song theo đánh giá của các đại biểu, trong bối cảnh kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 thì việc thực hiện mục tiêu, kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2020 sẽ rất khó khăn. Do vậy, các đại biểu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thì mới đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trước mắt, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai để bảo đảm sản xuất vụ mùa thắng lợi; mở rộng diện tích trồng cây vụ đông với các loại cây có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ nhằm lấy giá trị sản xuất nông nghiệp bù cho công nghiệp. Khẩn trương thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi những diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn; có giải pháp để khôi phục chăn nuôi lợn bảo đảm an toàn, hiệu quả. Một số đại biểu cho rằng tiến độ thực hiện một số dự án, các công trình trong điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vi vậy, trong điều kiện nguồn ngân sách hạn chế, UBND tỉnh rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, tạm dừng đầu tư đối với các dự án, công trình chưa thực sự cấp bách, cần thiết mà dồn nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Quan tâm hơn tới đời sống, việc làm của nhlao động trong các doanh nghiệp, dự báo trước những khó khăn khi những lao động này mất việc làm để có biện pháp giải quyết hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Thời gian qua, ở một số nơi còn để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, gây lãng phí tài nguyên; còn tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề. Các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong

việc thu hút đầu tư để xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung quy mô cấp huyện bảo đảm an toàn về môi trường khu vực nông thôn.

Các đại biểu đề nghị tỉnh cần có giải pháp hữu hiệu tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khôi phục, ổn định sản xuất, kinh doanh; khẩn trương thực hiện hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ; quan tâm nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, có giải pháp xử lý hoạt động "tín dụng đen", không để các đối tượng xã hội đen lộng hành, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và đời sống nhân dân.

**DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện tốt phương án bảo đảm thông tin liên lạc, đang phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc điểm tuyến phố và thu gom, chính trang cấp viễn thông. Hoạt động báo chí, truyền hình trả tiền, cổng thông tin điện tử của tỉnh, bảng tin điện tử công cộng, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, các bản tin chuyên ngành, hoạt động in ấn, xuất bản... được nâng cao chất lượng, bảo đảm định hướng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành Thông tin và Truyền thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị toàn ngành bám sát hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các địa phương, đơn vị. Có định hướng xây dựng các kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, thu hút các đơn vị, doanh nghiệp CNTT vào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an toàn thông tin, quản lý và khai thác hiệu quả mạng văn phòng, bưu chính, viễn thông. Tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh theo đúng lộ trình, xây dựng hệ thống mạng lưới truyền thanh cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã.

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng hoạt động được nâng lên.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện các quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển hiệu quả các vùng trồng cây cảnh, hoa, rau an toàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, dự án trọng điểm theo kế hoạch...



Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp.

**HUNG HÀ  
Điều tra, khám phá đạt 87,95% số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội**

6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hưng Hà tiếp tục được giữ vững. Công an huyện Hưng Hà đã cùng với các ngành trong khối nội chính nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự; làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện quyết liệt. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện điều tra, khám phá đạt 87,95% số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Những tháng cuối năm 2020, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo ngành chức nâng cường nắm bắt tình hình cơ sở, đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời tham mưu, xử lý những vấn đề nổi cộm phát sinh, nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

MAI THƯ

**Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 9/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 12,2 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 552.500 người tử vong. 3 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới hiện là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/7, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 347/369 người, còn 22 bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện 7/22 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên, 15 người vẫn có kết quả dương tính. Trong tổng số 369 bệnh nhân nhiễm Covid-19 có 229 bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly ngay, 140 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 9/7, Thái Bình không có thêm trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đang cách ly, theo dõi sức khỏe 26 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh. 26 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 9/7 vẫn là 4.024 mẫu, trong ngày không có thêm mẫu xét nghiệm Covid-19 mới.

HOÀNG LANH

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

**LỜI KÊU GỌI...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm huy động sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ gia đình người có công đặc biệt khó khăn về nhà ở đối với những đối tượng không nằm trong danh sách của Đề án Chính phủ, cũng như hỗ trợ, tu sửa công trình ghi công liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho người có công và thân nhân liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với mức tối thiểu 01 ngày lương (hoặc ngày thu nhập); mỗi hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại,

dịch vụ, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp mất sức lao động và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình đang công tác sinh sống tại mọi miền Tổ quốc tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất. Đó là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình góp phần thực hiện chính sách ưu đãi, động viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình và những người có công với nước.

Mọi đóng góp, ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh đề nghị chuyển về số tài khoản: 3761.0.9057848.91011 - Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Thái Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh).

Địa chỉ: Số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH  
**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Văn Giang

**Chợ cóc - tiện nhưng không lợi**



Lấn chiếm vỉa hè và lòng, lề đường bán hàng (ảnh chụp tại đường Vũ Thị Nương, thị trấn Hưng Hà, ngày 2/7/2020).

Mặc dù đã được các địa phương, cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động và có biện pháp dẹp bỏ nhưng chợ cóc - còn gọi là chợ tự phát vẫn tồn tại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở các địa phương.

**Tuy có tiện...**

Ngay ở trung tâm thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà), một chợ tự phát hình thành hai bên đường Vũ Thị Thực Nương chỉ cách chợ Hưng Hà khoảng 50m. Vào buổi sáng sớm, có tới hàng chục hộ và cá nhân kinh doanh các loại nông, thủy sản bày bán chật kín vỉa hè và người mua đứng dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Còn vào buổi chiều, một chợ tự phát khác ở cầu Đa Phú (thị trấn Hưng Hà) cũng tổ chức họp khiến giao thông trên tuyến đường này trở nên lộn xộn. Khi được hỏi, nhiều người mua đều cho biết là rất lo ngại tại nạn giao thông nhưng vì tiện trên đường về nên ghé vào mua cho nhanh. Chính sự tiện đó mà phần lớn công nhân làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn và một số xã lân cận sau giờ tan ca về đều không vào chợ mà lựa chọn mua hàng hóa tại một số chợ tự phát. Thực tế trên càng khiến cho các hộ, cá nhân có hàng hóa tập trung ra

chợ cóc để buôn bán thay vì phải vào chợ theo quy định. Ông Hoàng Văn Thủy, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà cho biết: Chúng tôi nhiều lần tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động dẹp bỏ chợ tự phát, thậm chí tịch thu phương tiện, hàng hóa nhưng chỉ một vài ngày sau tình trạng họp chợ lại tái diễn.

Tại xã Thái Phương (Hưng Hà), mặc dù địa phương đã quy hoạch, đầu tư xây dựng chợ Mèo có diện tích 2.300m<sup>2</sup> với tổng kinh phí 5 tỷ đồng đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mua bán của người dân song hiện nay nhiều người dân vẫn không vào chợ buôn bán mà họp chợ ngay trên đường dân sinh ở thôn Hà Nguyên vào mỗi buổi chiều. Người dân nơi đây cho biết, mặt hàng kinh doanh ở chợ cóc này không đa dạng, chủ yếu là rau, quả và thịt, cá nhưng bà con vẫn đến mua nhiều vì tiện. Nếu đi tới chợ của xã phải mất 7km hay sang chợ Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) cũng phải đi quãng đường hơn 1km.

Cũng vì tiện nên chợ cóc ra đời và tồn tại dai dẳng không chỉ ở một số địa phương của huyện Hưng Hà mà còn ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chợ cóc chỉ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân nhưng lại gây bức xúc cho cơ quan quản lý nhà nước và cả cộng đồng.

**...nhưng không có lợi**

Cái không có lợi đầu tiên của chợ cóc chính là gây cản trở giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông và mất mỹ quan. Chợ cóc thường họp vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều, đây là thời điểm mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông. Trong khi đó, người bán, người mua tại các chợ cóc đều lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường dẫn đến nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Ông Hoàng Văn Tuệ, công chức tài chính phụ trách thu phí chợ Mèo, xã Thái Phương chia sẻ: Mỗi lần chợ cóc



Lấn chiếm vỉa hè bán hàng gây cản trở và mất an toàn giao thông.

ở thôn Hà Nguyên họp là anh em Ban Quản lý chợ và cán bộ xã rất vất vả trong việc dẹp các hộ buôn bán trên cầu Hà Nguyên để bảo đảm an toàn giao thông. Còn một số hộ sinh sống gần cầu Kiến Xương (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cho biết, tình trạng chợ cóc họp ngay trên vỉa hè và tràn xuống cả ra lòng, lề đường, cầu khiến cho người đi bộ không còn lối đi, phải đi xuống lòng đường rất lo bị tai nạn và gây ùn tắc giao thông cục bộ vào những thời điểm mật độ phương tiện tham gia giao thông đông.

Vi chợ cóc hoạt động không có đơn vị quản lý nên sau mỗi buổi họp chợ, tình trạng nước thải, rác thải xả tràn lan, không có người thu gom, xử lý dẫn tới gây ô nhiễm môi trường. Hình ảnh túi nilon, dây buộc, vẩy cá... vương vãi khắp vỉa hè, lòng đường là cảnh ai cũng có thể bắt gặp sau mỗi buổi họp chợ. Ông Đặng Văn Đức, thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương cho biết: Gia đình tôi sống gần chợ cóc cầu Hà Nguyên thường xuyên phải hứng chịu mùi tanh, hôi thối do vẩy cá, đầu tôm và nước thải hàng kinh doanh thủy sản xả ra. Trong đợt dịch Covid-19 người dân đến họp chợ đông, bà con sinh sống sát khu vực chợ rất lo lắng bởi nguy cơ lây nhiễm nếu có người bị bệnh.

Sự tồn tại của chợ cóc chẳng những không phát huy được nguồn lực đầu tư xây dựng chợ dân sinh trong quy hoạch,

gây thất thu một phần nguồn ngân sách của địa phương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động thương mại. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Hưng Hà có 23 chợ; trong giai đoạn 2010 - 2020, các địa phương đã đầu tư nâng cấp, xây mới 20 chợ với tổng kinh phí 52,07 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ngân sách xã và các dự án, doanh nghiệp. Ông Hoàng Văn Thủy, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà cho biết: Chợ thị trấn Hưng Hà đủ hạ tầng cho các tiểu thương và người dân kinh doanh nhưng họ cố tình không vào chợ buôn bán nhằm trốn phí và lệ phí chợ. Ban Quản lý chợ bị giảm nguồn thu, địa phương cũng khó khăn trong việc tái đầu tư cơ sở vật chất và các hoạt động quản lý, điều hành chợ. Khi trao đổi với một số tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Trà (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) về vấn đề chợ cóc, họ đều bức xúc bởi bị cạnh tranh không lành mạnh. Bởi vào trong chợ kinh doanh, các tiểu thương phải đóng một số loại phí, lệ phí, số tiền này được tính vào giá bán hàng hóa nên bao giờ cũng cao hơn một chút so với hàng hóa người buôn bán ở chợ cóc. Đặc biệt, vì tiện đường, người tiêu dùng mua ở chợ cóc khiến giảm đáng kể số lượng người vào chợ mua.

Với tất cả những điều không có lợi của chợ cóc như đã nói ở trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng, các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, thường xuyên hơn để dẹp bỏ triệt để loại hình chợ tự phát này. Và bản thân mỗi người tiêu dùng cần nâng cao ý thức, không tiếp tay cho chợ cóc phát sinh, tồn tại.

KHẮC QUẢN